

**สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.รง.  
ครั้งที่ ๑๕๘/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมประสงค์ รัตนันท์ ชั้น ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.  
ประธาน : พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว รมว.รง.**

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
๑	<p>กรณีแรงงานไทยเสียชีวิตที่อิสราเอล</p> <p>๑) ให้ทูตแรงงานไทยในอิสราเอล กรมการจัดหางาน และแรงงานจังหวัดนครพนม รายงานสาเหตุการตาย สิทธิต่าง ๆ ที่ได้รับ และการเตรียมการการส่งศพกลับประเทศไทย โดยเชิญญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตร่วมรับฟังด้วย</p> <p>๒) ให้ทูตแรงงานไทยในอิสราเอลดูแล ตรวจสอบแรงงานไทยในพื้นที่</p> <p>๓) ให้ผู้เกี่ยวข้องประสานการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวก กรณีส่งศพแรงงานไทยที่เสียชีวิต กลับภูมิลำเนา</p>	<p>สปร./กกจ./ รจ.นครพนม/ ทูตแรงงานไทย ในอิสราเอล</p>
๒	<p>การขับเคลื่อนภารกิจต่อเนื่อง</p> <p>๑) การตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ</p> <p>๒) แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย</p> <p>๒.๑) ให้ประเมินสถานการณ์ แนวโน้ม และเฝ้าระวังสถานการณ์</p> <p>๒.๒) รับบริจาคสิ่งของจากเครือข่ายแรงงาน</p> <p>๒.๓) นำสิ่งของบริจาคให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่</p> <p>๒.๔) ติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้รายงานข้อมูลมาที่ ศปก.รง.</p> <p>๓) การจัดหาแรงงานประมงที่ขาดแคลน</p> <p>๓.๑) ต่ออายุแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่จดทะเบียนตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชกำหนดประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว ประมาณ ๑๑,๐๐๐ คน รวมทั้งแจ้งเตือนไปยังศูนย์ PIPO ทั้ง ๒๒ จังหวัด</p> <p>๓.๒) จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑</p> <p>๔) ให้ประเมินผลการดำเนินการศูนย์ที่นี้มีการทำ นำผลการสมัครงานผ่านช่องทางต่าง ๆ มาวิเคราะห์ประเมินผล และปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงช่องทางการสมัครงานได้ง่าย และสะดวกในการติดตามผลการมีงานทำ</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p>

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
	<p>๕) การเตรียมความพร้อมในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน โดยให้ติดตามการตอบรับของประเทศที่จะเข้าร่วมแข่งขัน</p> <p>๖) การเตรียมกำลังคนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)</p> <p>๗) การจ้างงานผู้สูงอายุ</p> <p>๘) ให้วิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน ค่าแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การนำหุ่นยนต์มาทดแทนแรงงาน วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาแรงงานในอนาคต</p>	ทุกหน่วยงาน

บุษราตรี

(นางบุษราตรี อ่ำสกุล)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ปิยฉวี สุวัฒน์

(นางต๋องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา)

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑